

22-2-1970
ngay
Trần Thiện Thanh

mùa xuân ... lá khô

trầnthiệnthanh



Tôi trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đá sỏi biết buồn.
Tôi đến đơn vị lại đi, nhạc hơi đầu đêm mới tháng ngày



Ba tháng hậu phương yên bình, tuy về thương chửa lành hẳn, tôi lại đi giữa lạnh sương đông. Đợi
Khi cánh dù mang tin lại (những cánh thư xinh hậu tuyến) tôi ngỡ ngỡ biết mùa xuân sang ở



tôi, chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân.. Kiếp chúng
đây, không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm trần ai... Những lá



lời, như kiếp sống dài.. trôi đi miệt mài nào ai biết cho ai?
khô rơi xuống âm thầm như trong một lần lòng tôi biết yêu đương.



Em tôi không đẹp như đời tưởng, không áo xanh áo đỏ thơm hương.

Ấn phẩm thứ 45
nhạc hay của bạn

giấy phép số 236
ngày 12-1-70



Quen trên đường chiều lá khô rơi.. ôi ngọc ngà giấy phút chung ỡ đời.



oi sao rơi trên giòng suối chơ, cho tình cờ anh lính làm thơ.. Lời



thơ êm như hơi thở khi em [nguyên] chờ [một] người [còn] xa.



Tôi đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thị.



Nên đầu mùa xuân đơn vị không bán ngon không rụ quai; tôi nàong hethảy lnh trong tôi. Chi



thương em gái quê hương, trong nắng xuân hồng thiếu hẳn người thương.. Em hỏi



em: khi chiến chinh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay./.



tác giả xuất bản
và giữ bản quyền



Sheet Mùa xuân lá khô, file .PDF

"1. Tôi trở lại vùng hành quân"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Mùa xuân lá khô của tác giả Trần Thiện Thanh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Mùa xuân lá khô
- Tác giả: Trần Thiện Thanh
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/3861-mua-xuan-la-kho>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com